

Thư Ngỏ

Các bạn Khóa 21 thân.

Khi bản tin số 3 đến tay các bạn thì ban đại diện nhiệm kỳ 2008- 2010 đã đi được nửa đoạn đường làm đại diện khóa của mình. Nửa đoạn đường còn lại có nhiều việc phải làm.

Quan trọng nhất là việc tổ chức ngày họp khóa (Từ 02-09-2010 đến 06-09-2010).

Thứ đến là việc hoàn thành đặc san K21.

Chúng ta đã có bạn Trần-Như-Xuyên đảm trách chức vụ Chủ Nhiệm và bạn Mai-Văn-Tấn trong vai trò chủ bút.

Toàn thể CSVSQ/K21 và gia đình là biên tập viên.

Trong đặc san này

Chúng ta sẽ kể lại một cách trung thực những gì mà chúng ta đã sống, đã chiến đấu.

Chúng ta sẽ kể lại những mối tình đầu đời, những vui buồn trong quân ngũ.

Chúng ta sẽ kể lại những can trường trong chiến bại (tựa đề cuốn sách của Đề Đốc Hồ-văn-Kỳ Thoại).

Và chúng ta sẽ kể lại những đau khổ tột cùng của những người bạn đời của chúng ta phải chịu đựng để nuôi chồng, con trong thời gian chồng bị bọn Cộng Sản gian manh bức hại. Cuốn đặc san này sẽ là niềm tự hào của chúng ta.

Chi tiết của những trận đánh lịch sử mà anh em K21 đã tham dự sẽ bổ sung cho Quân Sử của Quân Lực VNCH thêm những tài liệu sống động và xác thực.

Ban Đại Diện ước mong các bạn tích cực đóng góp bài vở để chúng ta hoàn thành đặc san một cách tốt đẹp.

Ngày Chủ Nhật (28 tháng 06 năm 2009) CSVSQ/K21 Nam CA đã họp tại nhà của Nguyễn Trung Việt để thông qua bản dự thảo tổ chức ngày họp khóa (từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 09 năm 2010) do bạn Trần duy Biên soạn thảo.

Khi các bạn nhận được bản tin số 3, sơ đồ tổ chức ngày họp khóa mừng sinh nhật thứ 44 của khóa và biên bản buổi họp sẽ được đính kèm. Xin các bạn cho ý kiến để việc tổ ngày họp khóa được hoàn hảo.

Nam CA quyên góp tại chỗ gần \$3000.00, còn một số bạn vắng mặt hứa sẽ gửi tiền yểm trợ cho thủ quỹ Phạm Như Luy sau.

Xin Bắc CA và HOUSTON tổ chức họp mặt tại địa phương và yểm trợ cho ngày họp khóa. Xin các bạn K21 yểm trợ cho ngày họp khóa và Đặc San gửi về cho thủ quỹ Phạm Như Luy. Ban Đại Diện sẽ cố gắng tổ chức ngày họp khóa thật vui nhộn, đậm tình anh em.

Bắt đầu hôm nay Ban ĐD phát động " **Tất cả cho ngày HỌP KHÓA và ĐẶC SAN** " Xin cảm ơn các bạn, cầu chúc các bạn và gia đình gặp mọi sự an lành`.

Đại Diện Khóa

CSVSQ HO-DANG-XUNG

QUÂN LỰC VIỆT-NAM CÔNG HÒA

TRƯỜNG VĨ BỊ QUỐC GIA VIỆT- NAM KHÓA 21

Biên bản họp ngày 06/28/09

v/v Bổ túc Bản Dự thảo chương trình họp khóa 21 vào năm 2010.

- Phiên họp gồm có:
- Chủ toạ: CSVSQ Hồ đăng Xứng
 - Thư ký CSVSQ Đồng duy Hùng
 - Một số các CSVSQ k21 (danh sách đính kèm)

Phiên họp nội dung như sau :

I- Ngày họp khóa dự trù vào dịp lễ lao động Hoa Kỳ (tháng 9 năm 2010)

II- Trước ngày họp chính thức:

Thứ năm: tại tư gia của CSVSQ Lê quý Trấn (1) chiều ngày 09/02/2010

Thứ sáu: tại tư gia của CSVSQ Trần đăng Khôi.(2) chiều ngày 09/03/2010

Sáng thứ bảy: ăn điểm sáng (địa điểm sẽ thông báo sau) (3)

Chiều thứ bảy: Họp bầu ban đại diện mới và dùng cơm tối): (4)

Địa điểm dự trù tại tư gia CSVSQ Châu đồng Âu hoặc CSVSQ Nguyễn trung Việt.

Chủ nhật Sáng và buổi trưa tự do để các bạn ở xa đi thăm bà con & bạn bè

Chiều: Tiếp tân tại nhà hàng (địa điểm thông báo sau).

Thứ hai: dùng điểm tâm và tiễn các bạn ở xa lên đường (6)

III- Số tiền dự trù chi tiêu cho đại hội cần sự yểm trợ của các bạn k 21 và đặc biệt là các mạnh thường quân.

Gây quỹ: Đề nghị đại diện từng ĐD(A, B,F) kêu gọi anh em tích cực yểm trợ cho đại hội.

Theo sự đồng ý của các bạn nam Cali mọi người sẽ đóng góp \$300 (nhưng còn tùy theo hoàn cảnh của mỗi người)

Theo ý kiến của các anh em trong phiên họp đề nghị trong buổi tiệc :

Thức ăn phải ngon và văn nghệ phải hay.

Đóng góp cho buổi tiếp tân cũng thuộc vấn đề gây quỹ.

IV- Dự trù mời quan khách:

a) Các cán bộ và huấn luyện viên của trường.

b) Các CSVSQ khóa 20 và khóa 22.

c) Các khách mời riêng của mỗi CSVSQ. (nếu CSVSQ nào có mời yếu nhân xin thông báo cho ban tổ chức biết để tiện việc xếp chỗ nếu cần)

Ban đại diện xúc tiến ngay việc tìm địa điểm hành lễ (nhà hàng) và xúc tiến in thiệp mời quan khách.

Quay phim và chụp hình (có thể nhờ con của CSVSQ Hoàng xuân Đạm)

Ban nhạc (dự trù mượn ban nhạc của Phạm gia Cồn)

Cuối cùng ban đại diện đề nghị tìm hai CSVSQ làm M C cho phần Nghi lễ và văn nghệ

Làm tại tư gia của CSVSQ Nguyễn trung Việt lúc 3 giờ ngày 4/5/2009.

CSVSQ Hồ đăng Xứng

Đại diện khóa 21

Phần bổ túc:

Cac CSVSQ đã bầu:

CSVSQ Phạm như Luy làm thủ quỹ học khóa 2010.

CSVSQ Đồng duy Hùng. Trang Trí :

Ban an ninh Lê quý Trần

Ban Trang Trí + kỹ thuật : Đồng duy Hùng

Trương ban tiếp đón + truyền thông: Nguyễn trung Việt

Trương ban ẩm thực Trần văn Khiết

MC Nguyễn đức Bông & Trần quang Duật

Trương ban tiếp tân: Nguyễn quang Thuật & Lâm đức Vượng.

Linh Tinh :

Book nhà hàng tiếp tân đêm chủ nhật 09/05/2010. Book nhà hàng ăn điểm sáng.
do các SVSQ Xúng, Hùng, Trần, Luy, Khiết và Biên đảm trách.

Tiêu chuẩn: ăn ngon, giá tốt.

Ăn sáng tiễn bạn bè về ngày 09/06/2010 do CSVSQ Trần văn Khiết đảm trách.

Gây quỹ cho đại hội:

Nam Cali \$300/ người (tùy khả năng)

Vận động toàn khóa đặc biệt nhờ sự giúp đỡ của các bạn cùng khóa.
do CSVSQ Xúng và Trần đích thân gọi trực tiếp đến các bạn.

Thiệp mời: Khiết & Việt

MC đêm tiếp tân và phần nghi lễ: Bông & Duật

Văn nghệ: bác sĩ Cồn.

Mượn cờ Mỹ + Việt + Quân Kỳ trường Võ Bị

Quốc ca Hoa Kỳ: Minh Châu (con CSVSQ Trần duy Biên)

Quốc ca Việt nam (đồng ca)

Truy điệu ngắn gọn.

Viết nhỏ số bàn ở dưới. bảng ghi tên để cho ban tiếp đón dễ sắp xếp chỗ ngồi.

Quà Lưu niệm (tùy khả năng)

Dâng hương (Xúng + Biên + quan khách)

Địa chỉ của CSVSQ thủ quỹ: Louis Phạm 15762 Las Nubes st. Westminster, CA 92683.

Điện thoại (714) 531-4069 (Home); (714) 657- 4151 (cell)

Đặc san thực hiện kích thước cỡ đặc san Đa Hiệu

Tham dự phiên họp gồm có:

Hồ đăng Xúng Đồng duy Hùng Lê quý Trần Trần văn Khiết Trần đăng Khôi

Lâm đức vượng Phạm như Luy Hoàng Nga Nguyễn trung Việt Trần gia Bảo

Phan văn Ngọc Lý văn Lực Trần duy Biên Nguyễn viết Trường

Nguyễn quang Thuật Huỳnh quang Tuấn

Ghi Chú:

Số tiền chính thức đóng góp sẽ do CSVSQ Phạm n.Luy cập nhật trong các bản tin kế tiếp.

(1) do CSVSQ Lê quý Trần khoản đãi

(2) do CSVSQ Trần đăng Khôi khoản đãi

(3),(4), (5) và (6) do ban tổ chức khoản đãi

Bản dự thảo cho ngày Đại Hội Khóa 21 mừng sinh nhật thứ 46 (1964-2010)

Sơ đồ tổ chức

Trưởng ban tổ chức CSVSQ Hồ đăng Xứng
--

Trưởng ban Điều Hành CSVSQ Trần duy Biên

Trưởng Ban Tiếp tân CSVSQ Nguyễn quang Thuật & quý Phu nhân	Trưởng Ban Tài chính CSVSQ Phạm như Luy	Trưởng Ban ăm thực CSVSQ Trần văn Khiết	Trưởng Ban Nghi lễ &MC CSVSQ Nguyễn đức Bông & Trần quang Duật
Trưởng Ban An ninh và Trật tự CSVSQ Lê quý Trán	Trưởng Ban Trang trí & kỹ thuật CSVSQ Đổng duy Hùng	Trưởng Ban Truyền thông & Tiếp đón CSVSQ Nguyễn trung Việt	Trưởng Ban Cơ sở và vật chất Ban tổ chức
Văn nghệ ban nhạc của Bác sĩ Phạm gia Cồn		Ban Y tế Nhà hàng trách nhiệm	

Liệt kê :

Chọn các vị trí trong suốt thời gian đại hội (nhà hàng, khách sạn, nơi hội họp)
dự trú nhà hàng “Dragon King” (intersection 17th street & Alona st)

Nhân lực (số người trong ban tổ chức, các nhân viên phụ trách mỗi ban)
bao gồm các CSVSQ K21 quý chị và các cháu và bạn bè hoặc các CSVSQ khóa 20,
k22 Phụ giúp.

Vì số nhân viên ít nên tất cả các CSVSQ đều làm chung mọi công việc.
Các trưởng ban đặc biệt phải lưu ý đến phần vụ của mình.

Vật lực (cơ sở, nhà cửa, phương tiện chuyên chở).

Tài lực (dự trữ số tiền chi phí và tiền đóng góp)

Khả năng hiện có

Những thứ cần mua sắm

Chương trình buổi lễ ngày kỷ niệm

Từ 5 giờ đến 7 giờ PM: Đón quan khách và tiếp tân

7 giờ mời quan khách vào bàn tiệc

7:05 Trưởng ban tổ chức chào mừng quan khách và tuyên bố lý do

Giới thiệu MC điều khiển chương trình.

MC đọc chương trình cho quan khách tiên theo dõi

Lễ chào quốc kỳ Hoa kỳ

Lễ chào quốc kỳ Việt nam

Lễ truy điệu truyền thống

Lễ truy điệu chấm dứt

Giới thiệu quan khách

Niệm hương

Giới thiệu CSVSQ khóa 21 và gia đình để trình diện quan khách:

(Trong khi MC đọc danh sách CSVS tham dự, tất cả CSVSQ k21 và gia đình di chuyển đến dưới khán đài. Khi giới thiệu xong, Hội trưởng hô chào tay chào quan khách rồi CSVSQ Xuyên bắt nhịp hát bài “Võ bị hành khúc”.

Đại diện khóa tường trình hoạt động của ban đại diện trong 2 năm qua và những việc đang thực hiện (những dự định trong tương lai, trường hợp lưu nhiệm thêm một kỳ nữa)

Lễ bàn giao chức vụ cho tân đại diện.

Phát biểu của tân đại diện

Lễ bàn giao xong

Ban tổ chức trao lưu niệm cho cựu đại diện

Buổi liên hoan bắt đầu (yêu cầu nhà hàng dọn thức ăn)

(mỗi bàn có phong bì hoặc chỗ tiếp khách có cái hòm tiền ủng hộ)

Liên hoan văn nghệ

Cắt bánh sinh nhật

Cám ơn quan khách

kết thúc

Toán tiếp tân tiễn chân và cám ơn quan khách

Xin toàn thể các CSVSQ k 21 ở lại mỗi người một tay để dọn dẹp

Sau cùng:

Ban tổ chức tha thiết mời những quý bạn xa gần đóng góp ý kiến để cho việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp.

Trưởng ban tổ chức
CSVSQ Hồ đăng Xứng



Đồ NM tìm ra 16 csvsq k21 trong bức hình này
ĐÁM CƯỚI TRẦN DUY BIẾN/1991

Đi tù về còn GIN_1991



hậu Đại hội 2008

Đón tiếp Tạ Đức Khâm 06/2009





Họp mặt July 2008



Tâm tình

Tiếp nhận tin Lê Khương lâm trọng bệnh trong hoàn cảnh thật sự khó khăn.

Vào khoảng cuối tháng 02 vừa qua, Ban Đại diện liền phát động chiến dịch hỗ trợ ngay trên Diễn đàn Khóa 21, với không quá 25 hội viên.

Cũng là chuyện may mắn, vì ngay thời điểm ấy, Bản Tin số 02 đang chuẩn bị lên đường và lời kêu gọi kịp thời phổ biến rộng rãi đến từng người.

Sau gần một tháng phát động, chúng tôi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ 40 người với tổng số tiền là \$2,597.76.

Món quà nhỏ nhoi ấy, chắc không thể cải thiện được tình trạng bệnh hoạn của Khương. Nó chỉ mang giá trị tinh thần, an ủi và chia sẻ với Khương bằng tình thân của những cùng Khóa. Chúng ta không thể làm được điều gì to lớn hơn ngoài những lời cầu nguyện cho Khương theo niềm tin của mỗi người!

Qua sự kiện trên, tôi đã rút ra một điểm tích cực trong sinh hoạt: Vẫn thật nặng lòng với nhau và khi phải trực diện với những hoàn cảnh đặc biệt nào đó, K.21 đã chứng tỏ được rằng thâm tình giữa chúng ta hãy còn to lớn hơn nhiều thứ tình cảm khác.

Trước lúc nằm xuống Lê Khương, vĩnh biệt cuộc sống tạm bợ này, Nó đã bày tỏ sự hãnh diện và mãn nguyện về những việc làm của Khóa trong lúc Nó lâm trọng bệnh! Đọc vài Email của bạn bè với những lời phân ưu gửi đến Chị Khương cùng các Cháu, tôi đã ghi nhận vài chữ ngắn gọn, đại để như: “mày trước rồi tao cũng đâu đó theo sau!”.

Khoảng gần đây, bỗng nổi lên một số ưu tư, theo tôi, có phần hơi bi quan. Dù đó chỉ là một thoáng âu lo, bắt nguồn từ sự thiếu tự tin về sức khỏe của chính mình! Chẳng ai biết rõ ngày nào mình phải ra đi! Luật Tạo Hóa an bày cho mỗi người!

Cũng không nên để những ám ảnh ấy chi phối suy nghĩ và cuộc sống hiện tại. Chúng ta còn gặp được nhau khoảng bao nhiêu lần nữa, phần nào đó vẫn còn tùy thuộc vào tâm lòng! Còn tình tự là còn đến với nhau và sự hội ngộ của những người K.21 sẽ không bị giới hạn bởi thời gian hoặc không gian. Sẽ vẫn tiếp tục, cho mãi tận khi nào hai chân không còn kham nổi cuộc hành trình cứ mỗi hai năm.

Như Võ Minh Hòa đã nói:

“hề còn đi được thì tao cứ đi “.

Hòa ơi! Một câu nói xuất phát từ con tim, từ đáy lòng và mày đã không hề, dù chỉ một lần bỏ Khóa.

Tinh thần của mày quả thật vời vợi, đã hỗ trợ mày vượt cao hơn những cơn đau của thân xác, để luôn luôn hiện hữu với bạn bè!

Cũng mượn câu nói ấy của Hòa, một lần nữa, chúng tôi thân gửi lời mời đến các bạn và gia đình: “HỘI NGỘ KHÓA 21” sẽ diễn ra tại Nam California, đang được chuẩn bị rất chu đáo, với quyết tâm làm đẹp, làm vui cho tất cả mọi người.

Bây giờ, trở lại phần trách nhiệm của tôi, cũng những lời kêu gọi toàn thể các bạn chớ nên quên việc đóng góp niên liễm cho Khóa.

Với 60 đồng, chỉ là chuyện nhỏ nhoi đối với từng người; nhưng nó thực sự cần thiết để duy trì sinh hoạt của chúng ta.

Không ai có thể chối bỏ được mình là SVSQ Khóa 21 khi đã một lần quì xuống tại Vũ Đình Trường. Và không ai mà không hãnh diện rằng mình đã tốt nghiệp từ nơi đó.

Đồng Duy Hùng C/21

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tổng kết từ 08 tháng 2 đến 01 tháng 08/2009

DANH SÁCH NIÊN LIÊM

Danh sách hỗ trợ CSVSQ LÊ KHƯƠNG

S T T	HỌ & TÊN	ĐẠI ĐỐI	2009	2010	NG ÀY NH ẬN	GHI CHÚ
1	Đông Duy Hùng	Thủ Quỹ	\$1,635 .65		Tồn Quỹ	từ Bản Tin số 02
02	Phạm Quang Hậu	C		\$60.00	02- 26- 2009	
03	Nguyễn Trí Phúc	H	\$60.00		03- 02- 2009	
04	Nguyễn Đăng Lâu	G	\$60.00	\$60.00	-	
05	Nguyễn Ngọc Tùng	A	\$60.00		03- 19- 2009	
06	Thân hữu K.21		\$100.0 0		03- 23- 2009	
07	Phan Văn Ngọc	C	\$85.00	85.00	04- 05- 2009	
08	Hồ Đăng Xứng	G		\$60.00	-	
09	Nguyễn Đào Đoán	B	\$60.00		-	
10	Nguyễn Minh Kính	C	\$80.00	\$80.00	04- 16- 2009	
11	Nguyễn Kim Thân	C	\$60.00		05- 04- 2009	
12	Nguyễn Quang Thuật	F	\$60.00		05- 23- 2009	
13	Hội Vô bị Đông Bắc Hoa Kỳ		1,200. 00			

SỐ THỨ TỰ	HỌ & TÊN	SỐ TIỀN
1	Phạm Quang Hậu	\$40.00
2	Nguyễn Trung Việt	\$50.00
3	Lâm Đức Vương	\$50.00
4	Nguyễn Văn Hải	\$50.00
5	Đông Duy Hùng	\$100.00
6	Lê Hữu Khiêm	\$100.00
7	Trần Văn Kiệt	\$50.00
8	Lê Quý Trần	\$100.00
9	Nguyễn Đắc Song Phương	\$100.00
10	Nguyễn Hồng Thành	\$100.00
11	Nguyễn Minh Hiền	\$75.00
12	Nguyễn Quang Thuật	\$20.00
13	Phạm Công Căn	\$50.00
14	Lê Trường Hậu	\$50.00
15	Đặng Quang Phước	\$100.00
16	Nguyễn Văn An	\$100.00
17	Bùi Bồn	\$100.00
18	Lê Hồng Điều	\$50.00
19	Nguyễn Kim Thân	\$50.00
20	Trần Văn Khâm	\$30.00
21	Nguyễn Như Chương	\$30.00
22	Huỳnh Duy Thiện	\$75.24
23	Trần Ngọc Linh	\$50.00
24	Phạm Như Luy	\$50.00
25	Châu Đồng Ấu	\$50.00
27	Hoàng Nga	\$10.00
28	Lý Văn Lục	\$40.00
29	Nguyễn Bá Sáng	\$100.00
30	Mai Văn Tân	\$100.00
31	Nguyễn Trí Phúc	\$50.00
32	Chiêm Thành Hoàng	\$50.00
33	Nguyễn Xuân Hợp	\$50.00
34	Lý Ngọc Đức	\$100.00
35	Nguyễn Đăng Lâu	\$100.00
36	Mai Bá Long	\$50.00
37	Cao Văn Lợi	\$100.00
38	Nguyễn Văn Trung	\$50.00
39	Lê Văn Dương	\$100.00
40	Hồ Đăng Xứng	\$77.52

Tổng cộng thu niên liêm và hỗ trợ : 3,805.65

Tổng cộng hỗ trợ Lê Khương: 2597.76

CHI TIÊU:

STT	ĐỐI TƯỢNG CHI	SỐ TIỀN	NGÀY CHI	MỤC ĐÍCH CHI & GHI CHÚ
1	Bản Tin số 02	\$250.00	03-01-2009	Ngày tháng năm : mth/day/year
2	Hợp thảo luận Đại Hội 2010	\$160.00	04-05-2009	Chi phí ẩm thực
3	Vòng Hoa cho Lê Khương	\$100.00	05-08-2009	Tổng cộng chi : \$510.00

BÁO CÁO CHI THU: THU:\$3,805.65 CHI: \$510.00 TỒN QUỸ: 3,295.65

Đông Duy Hùng / Thủ Quỹ K/21

DIỄN ĐÀN KHÓA 21

Vài messages tượng trưng:

Nguyễn Quang Đan, A 21 thân chào các bạn khóa.

Hôm qua, hôm kia, hôm kia... tôi đang viết email ra mắt các bạn, bị thằng phải gió System Security nhẩy vào máy múa may loạn xà ngầu làm máy của tôi chết cứng! Loay hoay cả ngày cuối cùng đành phải recovery cái máy theo lời xúi của Nguyễn Trung Việt và nhờ Việt bỏ vào máy mấy cái chống cấp !

Có cái ông thờ bị Việt cắt mất phải trôi lên thờ trình diện K21!! Mong các bạn đừng rủa nhá... 172 cái emails của khóa 21 gửi cho nhau, đeo 2, 3 cái kính mới đọc hết.

Đọc hết rồi là mờ mắt nên chỉ viết được bấy nhiêu ra mắt...

Thân chào, hẹn sang năm gặp nhau ngày họp khóa !!!!

Chúc toàn gia luôn an lạc.

Dzung C21

Hi Dan,

Welcome to DD VBDL_K21. Lau minh chua co dip lien lac, nay co mat tren day thi xa muon dam cung nhu gan ke ma thoi. Tham Gia Dinh May.

Trần Quang Duật

Dear Xung va cac Ban,

Toi vua thu hinh cho chuong trinh Truyen hinh cua Hoi CSVSQ/TVBQGVN vung HTD va PC.Toi co de cap den mot anh hung cua khoa.Xin cac Ban doan xem nguoi do la ai?Neu doan trung thi Ong Vua Construction HDX se tang mot ve may bay khu hoi di tham du hop khoa nam 2010 tai Nam Cali.Chuong trinh nay se duoc chieu tren dai SBTN vao ngay thu Sau 31/7/09 luc 8:00PM gio Washington DC.

Moi quy Ban don xem. Chuc quy Ban mot ngay that vui.

Hồ Đăng Xứng

Dzua Qua^y. !! May` noi' cho*i hay noi' thie^t. ddo'...May` dde^` ca^p. dde^`n' mo^t. anh hung` khoa' 21...ai ddap' trung' thi` tao tra? tie^`n` ve' may' bay ddi du*. hop. khoa' 2010, nhu* va6y. la` tao ca^m` C... cho may` ddai' phai? kho^ng ? Ne^`u' anh hung` cua? khoa' ma` may` dde^` ca^p. la` Tra^`n` Quang Dzua^t. thi` tao he^t' nu*o*c' noi' " FINI? LO^ DIA" .

Hồ Văn Các

Khóa 21 thật không phải khóa tầm thường vì đã có quá nhiều nhà văn nhón như Thiên Lôi , Xray..... Đọc bài viết của Thiên Lôi trên Vietnamexodus sau đây:

Nguyễn Đắc Song Phương

Cai' Vo^`n` PT , Hoa? LOnq choi kho' Anh Em , muo^`n' coi ma` kho^ng bie^t' cho^~ na`o de^? mo? nha^t' la` B52 cua? Hoa? Long . Tuc' qua' , mo'i Anh Em cỏi trần.

Lê Quý Trần

Hồ đang Khô! May` theo LC , LND , TKC , Kangcu , PT , Vie^t. Nhi , PH , nhưng sao May` cu' mai? chay. theo su. bon chen de^? tro? than^h trie^u. phu' ma` trie^u. phu' o? tuo^i? U70 lai. con` kho' hon May` tim` tha^y' nie^p' ban` .huhuhuhu....hehehe....

Nguyễn Hồng Thành

HÔM NAY Ô.QUẬN VỀ LẠI DALLAS XIN CHIA BUỒN CÙNG ANH NĂM. Phải chi hồi đó Anh Năm chọn Hồ chuơng mon ,LD,hay LC !..thì bây giờ " tụi em " còn sống nhần...

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC LÊ KHƯƠNG

THẰNG BẠN CHÂN TÌNH HIỀN HẬU

Nhớ những tháng ngày đầu năm 75 đến tháng 4/75
Cùng trốn lớp BBCC/Long thành
Nhiều lần, vô CLB trường ngồi uống bia , tán dóc
và nhậu mút chỉ trong kỳ họp Khóa tại Houston năm 2002

Ngày nào cạ chén với nhau
Bây giờ mây bỏ tụi tao mây về
Quê người nặng một lời thề
Tan lữ cộng đở mới về trường xưa
Bây giờ sớm tối chiều trưa
Lờ mờ bóng bạn trong mưa nhạt nhòa.

Nguyễn Hồng Thành

KHÓC MÂY và
MONG MÂY SỚM
SIÊU THĂNG LẠC QUỐC



THƯ CẢM ƠN CỦA CHỊ LÊ KHƯƠNG

Kính thưa các anh chị cùng khoa 21 ,
các anh em Trương Võ Bi Dalat và toàn thể ba con xa gan,

Cám ơn quý vị đã bỏ chút ít thì giờ quý báu đã đến tham linh cữu của chồng tôi là Lê Khuông, sinh ngày 12/2/1945 và tu ngày 1/5/2009 tại nhà quan Vinh Phước.

Anh Khuông đã ra đi để lại sự thương nhớ của các anh em cùng khoa.

Gia đình em và các cháu sẽ luôn luôn nhớ mãi những hình ảnh của các anh đã nhiệt tình giúp đỡ và an ủi cho gia đình rất nhiều, gia đình em cảm tưởng đại gia đình đoàn kết của các anh đã đến với anh Khuông.

Tuy anh Khuông đã mất rồi nhưng sẽ được vui vẻ khi nhìn anh em khoa 21 và vợ con đã tiễn đưa anh đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối sẽ có nhiều điều sơ sót xin các anh chị, ba con xa gan bỏ qua cho.

Một lần nữa xin cảm tạ với tất cả chân thành của em và các cháu.

Hoàng Thị Hiền,

Ban Đại diện K21/TVBQGVN
10931 Allen Dr, Garden Grove
California, 92840



**TRƯỜNG VĨ BỊ QUỐC GIA VIỆT NAM NƠI QUI TỰ
NHỮNG CHÀNG TRAI VIỆT CÓ LÝ TƯỞNG QUỐC GIA**

BẢN TIN SỐ 3

Nhiệm Kỳ 2008-2010